



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เรื่อง การจัดหาที่เรียนให้กับนักเรียนที่ไม่มีที่เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่ออำนวยความสะดวก ช่วยเหลือ ประสานงาน ให้ข้อเสนอแนะแก่นักเรียน รับคำร้องจัดหาที่เรียน(กรณีเด็กไม่มีที่เรียน) ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม -๔ เมษายน ๒๕๖๖ ตลอดจนแก้ปัญหาต่าง ๆ อันจะเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการรับนักเรียน และประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนักเรียน สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ข้อ ๒.๕.๑๐ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศ การจัดหาที่เรียนให้นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาทุกคนที่ไม่มีที่เรียน นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร เพื่ออำนวยความสะดวกให้คำแนะนำช่วยเหลือนักเรียน ผู้ปกครอง สำหรับนักเรียนที่ไม่มีที่เรียนและพิจารณา จัดหาที่เรียน ปรากฏว่ามีนักเรียนยื่นความประสงค์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร จัดหาที่เรียนให้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๒ คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑ คน รายละเอียด ตามบัญชีที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสำราญ ภัคดี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

รายชื่อนักเรียนที่ประสงค์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร จัดหาที่เรียนให้ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ที่	ชื่อ-สกุล	ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน	จากโรงเรียน	โรงเรียนที่ประสงค์เข้าเรียน	โรงเรียนที่ สพม.สุภพ.จัดสรร
๑	เด็กหญิงอรพีญา เมษสุวรรณ	๙๖/๑ ม.๒ ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี	มานิตานุเคราะห์	เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี	กาญจนดิษฐ์
๒	เด็กชายสุรนาถ เพิ่มลาภ	๑๘๒/๑ ม.๕ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี	บ้านท่าเพชร	สุราษฎร์ธานี ๒	มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

๑	เด็กชายณัฐชัย ศรีท่าหอม	๔๖ ม.๒ ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี	พุนพินพิทยาคม	พุนพินพิทยาคม	บางเดือนสถิตย์พิทยาคม/ท่าสะท้อนวิทยา
---	-------------------------	---	---------------	---------------	--------------------------------------

